



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โทร ๐ ๗๕๖๘ ๙๐๑๙

ที่ พท ๐๗๓๒/ -

วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมราชการโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต

๑ ความเป็นมา

องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลที่ดี ต้องเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในแต่ละองค์กร จากผลการวิจัย ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เลือกคุณธรรม ๔ ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในองค์กรและในสังคมไทย และเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงานราชการ การนำบริการที่ดีมีคุณภาพมาสู่ประชาชน ปรับเปลี่ยน รูปแบบการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของส่วนรวม สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ

๒ ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต ได้ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารและการบริการที่ดี ประกอบกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพตทุกคน ได้มีแนวคิดเป็นทางเดียวกันที่จะเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร จึงได้จัดทำโครงการองค์กรคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น

๓ ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. อาศัยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

๒. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๙๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่องการมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อ ๓ มอบอำนาจการอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม การอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม การจัดงาน และการอนุมัติให้

๒/เข้าร่วมกิจการ...

เข้าร่วมกิจการดังกล่าว การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการพิจารณาเทียบตำแหน่ง เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการพิจารณาเทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำหรับการฝึกอบรมและการจัดงานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นผู้จัดกับหน่วยงานอื่น


๔ ข้อพิจารณา


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จึงขออนุมัติจัดทำและดำเนินโครงการองค์การคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยผู้จัดทำโครงการมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายตามโครงการที่เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยกำหนดดำเนินการ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

๕ ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติให้จัดทำและดำเนินโครงการองค์การคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในโครงการที่แนบมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ  ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
(นายเด่นตัง จำเริญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ 
(นายศรชัย สมแก้ว)
สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕